



ข่าวสารนิเทศ • Press Release

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Department of Information, Ministry of Foreign Affairs

Tel. 02 643 5105 • Fax. 02 643 5106-7 • Email: information02@mfa.go.th

Website: <https://www.mfa.go.th> Facebook: www.facebook.com/ThaiMFA Twitter: www.twitter.com/MFAThai

ที่ ๑๓๐ /๒๕๕๗

ผลการบรรยายสรุปผู้สื่อข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุด โดยมี พล.ท. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้แทน คสช. เข้าร่วม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อควบคุมสถานการณ์ในประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานและไม่สามารถหาข้อยุติ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงและนำพาประเทศไปสู่รัฐที่ล้มเหลว (Failed State)

๒. คสช. ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งรื้อฟื้นเสถียรภาพ และนำพาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบในอนาคต รวมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

๓. คสช. ได้ประกาศปรับลดเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานลงเหลือเพียง ๔ ชั่วโมงต่อวัน (๐.๐๑ - ๔.๐๐ น.) โดยมีข้อยกเว้นแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผลดีภาคใด ทั้งนี้ เพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยและให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด

๔. คสช. ได้เรียกและควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งได้ระงับการเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดทางการเมือง ทั้งนี้ บุคคลเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในพื้นที่รับรองของทหาร โดยจะมีการควบคุมตัวไม่เกิน ๗ วัน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีบุคคลใดที่ถูกคุมตัวเกิน ๕ วันและมีการปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอดีตนายกรัชมุนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งถูกควบคุมตัวเพียงไม่กี่ชั่วโมง

๕. คสช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์เข้าหารือและสร้างความเข้าใจแล้ว ขณะนี้ สถานีโทรทัศน์และวิทยุส่วนใหญ่ได้ดำเนินรายการตามปกติแล้ว สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศสามารถเดินทางเพื่อทำข่าวได้ตามปกติ คสช. ไม่มีนโยบายปิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social medias) เช่น Facebook และ LINE ใดๆก็ตาม คสช. ได้ขอความร่วมมือที่ในการระงับการใช้ข้อความในทำนองยุ้งและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๖. นโยบายที่เร่งด่วนของ คสช. คือการนำการบริหารราชการแผ่นดินกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยให้ปลัดกระทรวงต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ รวมทั้งจัดตั้งคณะที่ปรึกษา คสช. เพื่อให้การบริหารราชการของ คสช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้เร่งแก้ไขปัญหาจำนำข้าวโดยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อชำระให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ทั้งนี้ จะมีการเร่งรัดพิจารณาข้อเสนอของงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๘ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมของปีนี้

๗. คสช. ได้ย้าถึงการคงสถานะความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่แล้ว รวมทั้งย้าถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีและการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคีหรือคู่เจรจา

๘. คสช. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานะที่เหมาะสมต่อการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ และมุ่งไปสู่กระบวนการปฏิรูป นอกจากนี้ คสช. มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ปรองดองแห่งชาติในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นกลไกให้ทุกฝ่ายใช้หารือถึงแนวความคิดและแนวทางแก้ไขถึงความแตกต่าง รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการ โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลและการไม่แทรกแซงของฝ่ายการเมือง

ต่อคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำสรุปสถานการณ์และแนวทางให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก เพื่อชี้แจงให้กับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ มี ๓๙ ประเทศ และ ๓ องค์การระหว่างประเทศ ได้การออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการยึดอำนาจโดย คสช. โดยมี ๑๗ ประเทศที่ออกแถลงการณ์ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยหากไม่มีความจำเป็น

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗